

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

NER – อ่านใจ จากเกม

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

จะว่าไป ตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่แล้ว จะเรียกว่า อากรณ์่าเบื่อ หรือ ไม้ก็ น่าเป็นห่วงเลยเสียมากกว่า ในเดือนมกราคม ขึ้นไปทดสอบระดับ 1600 ได้ถึง 2 ครั้ง แต่ก็ไม่สามารถ จะยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง... แกรมการไหลลงมาต่ำๆ นั้น สร้างความน่ากลัวไว้เสียๆ ในเรื่องของโครงสร้าง หรือ รูปแบบราคา เน้นอนว่า โครงสร้างหลักๆ ยังเป็นขาลงอยู่นั้น จะหวังให้ดูดีขึ้นมาได้สักหน่อย ก็จากการยื่น 1600 ให้ได้ก่อน แต่ก็ทำไม่ได้... แต่เหนือเหเห็นแล้วว่า การขึ้นมาปิดเหนือ 1600 ในวันที่ 17 มกราคม มันไม่ได้สร้างภาพที่ดีในเรื่องของสัญญาณแนวโน้มเลยแม้แต่น้อย ต่อให้ สมมติว่าหลังจากนั้น จะขึ้นไปถึง ระดับ 1620 หรือ 1630 อะไรก็ตาม ในแง่ของสัญญาณ ก็ยังน่าจะเป็นขาลงอยู่ดี... คำว่า ค่าสัญญาณ และ รูปแบบของโครงสร้าง ในสองอย่างนี้ คนละเรื่องกันนะครึบ แม้ว่าโครงสร้างจะเริ่มดูดี แต่ถ้าค่าสัญญาณ ยังไม่กลับมาเป็นเชิงบวก รูปแบบการเล่น ก็ต้องว่ากันไปตามเกม... ซึ่งอย่างมาก ก็อาจจะได้แต่เกมของการ เก็งกำไรตามโครงสร้างที่ดี แต่ค่าสัญญาณของแนวโน้มที่ยังเป็นเชิงลบ เกมการเล่นก็อาจจะได้แค่ เล่นสั้น จนกว่า ค่าสัญญาณของแนวโน้ม จะเปลี่ยนมาเป็นขาขึ้น เมื่อไหร่ที่นั่นแหละครึบ เราถึงจะเปลี่ยนเกมใหม่ ไม่ว่าจะซื้อเลย หรือ ทอยซื้อ หรือ อ่อนตัวซื้อ ก็จะได้ทั้งนั้น เพราะนั่น มันคือเกมของ สัญญาณขาขึ้นแล้ว เล่นยังไงก็จะเป็นการเล่นในขาขึ้น... ไม่ว่าจะขึ้นเป็นรอบ หรือ ขึ้นยาวๆ ก็เป็นเกมขาขึ้น... สรุปแล้ว แปลว่า ในตอนนี้ โครงสร้าง ยังเป็นขาลง แกรม ค่าสัญญาณแนวโน้ม ก็ยังบ่งชี้ว่าขาลง... ทีนี้แหละ จะลงถึงไหนล่ะ

ดูตามเกม...

พอมาถึงตอนนี้ อาจจะต้องขออ่านใจ จากเกมการเล่นของNER ไปก่อนเลยว่า ที่มีทุบแรงๆ ลงมาใน 2 วัน จากแท่งเทียนที่เห็นนั้น ไม่น่าจะช็อกยากจะลง... น่าจะเรียกว่า ไม้ไล่ผี มากกว่า

แนวรับ : ... 2.88-2.86 ยังน่าสนใจ ยืน 2.80 ไม่ได้ คือ ผิด

เป้าหมาย : ... เล่นรอบ 3.4-3.5 ถ้ามองยาวๆ ก็หวัง 5.0-5.5

Price Chart...(NER)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น NER... ถ้าจะผิดไปจากที่อ่าน คือ ยังจะ คงเล่นเกมเหมือน อยากรจะลง ก็ต้องเห็นว่า มีการทุบ แบบแรงๆ จนหลุด 2.80 ลงมาอีกครั้ง แล้วก็ต้องมีการทุบต่อเนื่องอย่างน้อยๆ อีก 1 วัน ต่อจากนั้น... ถ้ามี ก็แปลว่า ไปไม่ไหวแล้ว ที่ขึ้นมาทั้งหมด ก็แค่ขายของทิ้ง แต่ถ้าเราเชื่อในเรื่องของรูปแบบ MA ที่อยู่ในภาพของ Bullish Pattern in MA. แล้วละก็ แม้จะเห็นที่ผ่านมามี การทุบแรงๆ นั้น แต่ค่าสัญญาณของ MA. ก็ไม่ได้เป็น แนวโน้มเชิงลบแต่อย่างใด คือ MA10 ไม่ตัด MA25 อย่างมีนัยสำคัญ แกรมการกลับขึ้นมา ค่าสัญญาณ MA. ก็ยังคงอยู่ในค่าสัญญาณที่แข็งแกร่งเหมือนเดิม... ดังนั้น ราคาที่ไม่ต่ำกว่า 2.80 นั้น ยังถือว่า น่าสนใจ